

Nhà nguyện trên tàu Ý lịch sử trở thành nhà nguyện năm thánh

Thanh Quảng sdb - Justin McLellan UAC News

Chiếc thuyền buồm 'Amerigo Vespucci' đã đi khắp thế giới với tư cách là đại sứ văn hóa của Ý quốc từ tháng 7 năm 2023



Tàu hải quân Ý Amerigo Vespucci. (Ảnh: Wikipedia)

Tàu hải quân Ý "Amerigo Vespucci", hiện đang hoàn thành chuyến hải trình vòng quanh thế giới, đã được chỉ định là nhà nguyện năm thánh (Chapel Jubilee) cho Năm Thánh 2025, biến nhà nguyện trên tàu thành điểm đến hành hương trên biển.

Con tàu, một chiếc thuyền buồm ba cột buồm có từ năm 1931 và được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Ý thế kỷ 15 mà "America" gọi tên, đã đi khắp thế giới với tư cách là đại sứ văn hóa cho Ý kể từ tháng 7 năm 2023.



Theo tuyên bố ngày 9 tháng 1 từ phòng báo chí Vatican, Tổng giám mục Santo Marciànò của Giáo phận Quân đội Ý đã chính thức chọn nhà nguyện trên tàu là nhà nguyện Năm Thánh cho năm 2025.

Theo tuyên bố, nhà nguyện trên tàu "Amerigo Vespucci" sẽ là địa điểm Năm Thánh "dành cho các cuộc hành hương thiêng liêng và các chuyến viếng thăm giữa các phái bộ trên biển".

Người Công giáo có thể được hưởng ơn toàn xá bằng cách đến viếng nhà thờ Năm Thánh hoặc các địa điểm được chỉ định khác và dâng ý cầu nguyện, cử hành phụng vụ hoặc xưng tội. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trao quyền cho các giám mục giáo phận chỉ định các địa điểm linh thiêng trong giáo phận của họ để cung cấp những lợi ích tâm linh này trong Năm Thánh.



Trong suốt hành trình toàn cầu, "Amerigo Vespucci" đã dừng chân một khoảng thời gian tại các thành phố: Los Angeles; Tokyo; Darwin, Úc; Singapore; Mumbai, Ấn Độ; Doha, Qatar; Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất; và kết thúc chuyến hải trình tại Jeddah, Ả Rập Saudi.

"Giáo hội sống giữa quân đội cũng muốn thiết lập các dấu hiệu trong Năm Thánh thể hiện hy vọng mà Giáo hội và thế giới mong đợi từ Chúa, mà giao phó cho thế giới quân đội", Đức Tổng Giám mục Marcano cho biết về quyết định này. "Những điều này chắc chắn bao gồm các địa điểm linh thiêng của Năm Thánh, qua đó quân đội của chúng ta có thể đạt được những lợi ích về mặt tinh thần bắt nguồn từ sự xá tội của Năm Thánh".

Đức Tổng Giám mục nhớ lại cách một số giáo sĩ Công giáo luôn phục vụ trên tàu, "thầm lặng nhưng rất hiệp hành với đời sống tinh thần của thủy thủ đoàn, và họ sẽ làm như vậy theo một cách đặc biệt trong năm Năm Thánh Hy vọng này".



Thuyền trưởng của tàu Amerigo Vespucci



Hành khách tham quan tàu



Thánh lễ trên tàu



Dàn nhạc trên tàu